



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กส.รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการพัฒนาสหกรณ์ไทย เตรียมจัดฉลอง 2 งานยิ่งใหญ่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดงาน 2 โอกาสพิเศษ “สหกรณ์ไทยได้ร่วมพระบารมี” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ และ 20ปี การสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554ว่า ปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่งที่พี่น้องชาวสหกรณ์ในฐานะกลุ่มบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนการสหกรณ์เกิดขึ้นและพัฒนาไม่ได้เลย ถ้าพระองค์ท่านไม่มีส่วนที่จะผลักดันลักษณะนี้ หลายโครงการที่เป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคนไทยนั้น พี่น้องชาวสหกรณ์ต้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น และตลอดไป ฉะนั้น ในโอกาสพิเศษนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้จัดโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 หลายโครงการหลายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปพอสมควร ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมา เช่น กิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี ขณะนี้เป็นที่เรียกร้องต้องการ เพราะทุกคนอยากแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่จะทำความดีถวายพระองค์ท่าน ความดีทุกรูปแบบที่จะสามารถทำบันทึกเป็นความดีเพื่อถวายพระองค์ท่าน สุดท้ายแล้วการบันทึกความดีเราจะนำมารวบรวมกัน เพื่อจะถวายความดีทั้งหลายที่ได้กระทำต่อเนื่องไป ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องที่สอง ปราชญ์สหกรณ์ ในการดำเนินการการสหกรณ์ ขณะนี้เรามีการสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศ มีสมาชิกมากกว่า 10 ล้านคน มีพี่น้องที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และศรัทธาในขบวนการสหกรณ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่เราจะนำมาขยายออก ผลักดันให้เกิดการกระจายความคิดเรื่องการสหกรณ์ให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองพระองค์ท่านที่ได้ดำริในเรื่องการใช้ขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น อาทิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ใช้ขบวนการสหกรณ์ส่งผ่านโรงเรียนพระปริยัติธรรม เรื่องนี้กรมฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ในการให้ความรู้ ในฐานะสงฆ์ หรือผู้ที่อยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในการชักนำเอาแนวคิดการสหกรณ์เข้าไปสู่พี่น้อง และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การลดดอกเบี้ย อีกทั้งได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดไปคิดกิจกรรมพิเศษของตัวเองหนึ่งกิจกรรม รวมทั้ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจัดงาน “สหกรณ์ไทย ได้ร่วมพระบารมี” ซึ่งจะเป็นการรวบรวมนำกิจกรรมทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ได้ร่วมพระบารมีของทุกพระองค์มานำเสนอกับสาธารณชนในวันที่ 22-27 มิถุนายน 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายสมชาย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ดี ยังมีโอกาสพิเศษอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การครบรอบการสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการดำเนินโครงการมาครบ 20 ปี โดยจะมีการรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการสหกรณ์ในโรงเรียนทั้งหลายมาเผยแพร่ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านได้ทรงดำริ เอากิจกรรมสหกรณ์เข้าไปในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักความเข้าใจในงานสหกรณ์ และนำมาเผยแพร่ตลอดจนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าสหกรณ์ เป็นสินค้าที่ได้จากโครงการที่ตอบสนองและเกี่ยวเนื่องกับทุกพระองค์ มานำเสนอและจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้าไปร่วมงาน กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อชี้ทิศทางอนาคตของการสหกรณ์ไทย ที่จะต้องก้าวหน้าต่อไป

